

จับมือกัมพูชาปราบคอลเซ็นเตอร์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประธาน สมเด็จพระมหาปรินายกฯ สุน มาเนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ขอความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าปราบปรามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ที่ระบาคหนักแนวชายแดน

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.ประชุมกับ พล.ต.อ.ชอ เทต ผบ.ตร.กัมพูชา ผ่านระบบประชุมทางไกลฝ่ายไทยมี พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บช.สอท. บช.สตร. บก.ภ.จว. ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา ฐานการแห่งประเทศไทย ปปง. กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอี

แสวงหาความร่วมมือในการปราบ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" ของทั้งสองประเทศอย่างจริงจัง

ก่อนหน้า พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผอ.สปอ.ตร. ร่วมกับ พล.ต.อ.ฉัตร เพราะสุนทร กสทช. (ฝ่ายกฎหมาย) ลงพื้นที่ปราบปรามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และพ่นออนไลน์ในพื้นที่แนวชายแดน

ตำรวจไทย นำเสนอคดีอาชญากรรมออนไลน์มีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลสถานที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ข้อมูลกลุ่มชาวต่างชาติพัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ให้ตำรวจกัมพูชาร่วมสืบสวนและปฏิบัติการ

pluengpayak@thairath.co.th

เลขที่ ๑ ภูมิภาคฯ

"เพลิงพักษ์ม"

ร่วมทบทวนข้อหาหรือ

จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ให้ได้ผลจริงภายใน 60 วัน

พล.ต.อ.กิตติรัฐ ประธานความร่วมมือทางกัมพูชาส่งตัวคนไทย ที่มีหมายจับเกี่ยวกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 100 คนที่หลบหนีคดีส่งตัวกลับเข้ามา ดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทย

สิ่งสำคัญคือความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีชื่อพัวพันผลประโยชน์ กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์และพ่นออนไลน์ ถูกโยกย้ายไม่ให้มีบทบาทหน้าที่ ช่วยเหลือสนับสนุนการทำผิดฝ่าฝืนกฎหมาย

วงในตำรวจ และวงการ "ทุนเทา" รู้ว่าใครมีส่วนพัวพันสนับสนุนและเรียกรับผลประโยชน์

พล.ต.อ.กิตติรัฐย้ำชัดเจนว่า "บ้านเราต้องกวาด ตำรวจคนไหนไม่ดีเราก็ตองกวาดบ้านเรา ขณะที่กวาดบ้านเราแล้วไม่ต้องรอให้บ้านเราสะอาด เราก็ตองทำข้างๆบ้านให้มันหมดสิ้นไปด้วย"

บทพิสูจน์ความจริงใจของตำรวจ และรัฐบาลที่สังคมจับตา.

"เพลิงพักษ์ม"

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,442

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 9 สิงหาคม 2567

ปีที่: 21

ฉบับที่: 5016

หน้า: 1 (บนซ้าย), 5

Col.Inch: 46.76

Ad Value: 67,427.92

PRValue (x3): 202,283.76

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: THCOM จ่อปิดดีลลูกค้าใหม่ เซ็นสัญญาใช้ดาวเทียมเพิ่ม



THCOM
จ่อปิดดีลลูกค้าใหม่
→→→ อ่านหน้า 5

#THCOM #ทับทิม - THCOM จ่อปิดดีลลูกค้าครั้งปีหลัง 2567 หวังเซ็นสัญญาใช้ดาวเทียมเพิ่ม ธุรกิจเดินหน้าตามแผน แพลตฟอร์ม CarbonWatch กระแสตอบรับดี แยมมีใจจรัลลูกค้ารายใหญ่ เดินหน้าสร้างดาวเทียมใหม่ กลุ่มธุรกิจ Space Tech โอกาสเติบโตสูง มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก 2567 ส่วนไตรมาส 2/2567 มีกำไรที่ 63 ล้านบาท โบกกระแนะ "ซื่อ" เป้า 17.26 บาท

นายปรุมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2567 คาดว่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก 2567 โดยบริษัทจะมีโอกาสปิดดีลลูกค้าในส่วนของธุรกิจดาวเทียมเพิ่ม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา นอกจากนี้จะมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Space Tech ที่เข้ามาเสริม รวมถึงดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำหรือ LEO (Low Earth Orbit Satellite) ที่ผ่านมามีความร่วมมือกับบริษัท โกลบอลสตาร์ จำกัด (Globalstar, Inc.) มีแนวโน้มเติบโตที่ดี

ขณะเดียวกันยังเดินหน้าสร้างดาวเทียมตามแผน ส่วนแผนธุรกิจยังเดินหน้าตามแผน ทั้งดาวเทียมไทยคม 9 และดาวเทียมไทยคม 10 ลากดาวเทียม 9A เพื่อรองรับลูกค้าในช่วงระยะเวลา 3 ปี โดยดาวเทียม 9A จะมีการให้บริการช่วงต้นปี 2568 ส่วนดาวเทียมไทยคม 9 จะให้บริการช่วงปลายปี 2568 ขณะที่ดาวเทียมไทยคม 10 จะให้บริการช่วง

THCOMจ่อปิดดีลลูกค้าใหม่ เซ็นสัญญาใช้ดาวเทียมเพิ่ม



ปรุมภพ สุวรรณศิริ

ปลายปี 2570

● กำไรปกติโตกระโดด

สำหรับผลงานไตรมาส 2/2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการที่ 638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น QoQ และ YoY มาจากรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในประเทศ รวมทั้งอัตราการให้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมที่บริษัทให้บริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม

8 อยู่ในระดับ 62% ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4 ไตรมาสติดต่อกัน

ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทที่ใหญ่ที่ 63 ล้านบาท ลดลงจาก QoQ และ YoY เนื่องจากในไตรมาส 1/2567 บริษัทมีรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน และในไตรมาส 2/2566 บริษัทรับรู้รายได้ค่าชดเชยจากข้อพิพาทกับบริษัทคู่สัญญารายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงานซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานหลักของธุรกิจที่ไม่รวมรายได้พิเศษ พบว่ามีกำไรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่ 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308% จาก QoQ จากระยะการขยายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงความสามารถของบริษัทในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและการขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะธุรกิจด้านดาวเทียม บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานที่ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากธุรกิจโทรคมนาคมจำนวน 69 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรจากการดำเนินงานปกติ 20 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งของธุรกิจหลัก โดยเติบโต 30% จาก QoQ ที่ 53 ล้านบาท

● เขียร์ซื่อเป้า 17.26 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด

(มหาชน) ระบุถึง THCOM ว่า มีมุมมองเชิงลบต่อผลประกอบการไตรมาส 2/2567 ส่วนแบ่งผลขาดทุน จาก LTC ที่ยืดเยื้อต่อไปตามเงินกู้ที่อ่อนค่าลงและความล่าช้าในการได้มาซึ่งลูกค้ารายใหม่ คำแนะนำการลงทุนสำหรับ THCOM อิงจากยอดขายล่วงหน้าของดาวเทียมดวงใหม่ 3-4 ดวง ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้ายอมรับว่าผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวลงของ THCOM ในช่วงที่ดาวเทียมที่กำลังจะหมดอายุลดลงอย่าง TC4 และการใช้งานดาวเทียมดวงใหม่จะส่งผลให้ผลการดำเนินงาน และราคาหุ้นของบริษัทอ่อนแอ

ขณะที่เชื่อว่า THCOM มีความได้เปรียบในการเจรจากับ NT และ กสทช. เกี่ยวกับ 1.เงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้ให้บริการดาวเทียมต่างประเทศเจาะตลาดในประเทศที่มีโครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันได้มากขึ้น และ 2.โครงการรักษาช่องวงโคจร 50.5E คงประมาณการกำไรปกติปี 2567-2569 ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 17.26 บาท และคำแนะนำ "ซื่อ" ปัจจัยหนุนตัวคูณ มูลค่าหุ้นส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก LTC ที่ต่ำกว่าคาด 3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก TC8 พร้อมกับอัตรากำไรที่สูงสุด และ 4. ลูกค้าเชิงพาณิชย์ตอบรับสมาชิกดาวเทียม TC9 และ TC10 มากขึ้น 📈